



บันทึกข้อความ

๕ พทง. 515 ' 2560

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๐๒๕๒

ที่ กน. ๖๔๖๖/๒๕๖๐

วันที่ ๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน และการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว”
ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง สำนักงานหน่วยเบิกจ่าย

จากการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรม ปรากฏว่า ยังมีการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน และการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ หนังสือกระทรวงการคลัง ต่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMS และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMS Web Online นั้น

ดังนั้น กองการเงินและบัญชีจึงขอข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน และการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้หน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมสามารถปฏิบัติตามระเบียบ และหนังสือกระทรวงดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ทั้งนี้ หน่วยเบิกจ่ายสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กองการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นางสาวทิพาภรณ์ วชิราภากร)
ผู้อำนวยการกองการเงินและบัญชี

กรมชลประทาน

ข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงิน และ
การประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ

ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย และใบเสร็จรับเงินต้องมีรายการอย่างน้อย ๕ รายการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๘๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMS กระทรวงการคลังกำหนดให้ส่วนราชการพิมพ์รายงานการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินจากระบบ GFMS เป็นหลักฐานการจ่าย และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMS Web Online กรมบัญชีกลางได้จัดทำขั้นตอนการเรียกรายงานจากระบบ GFMS ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

ดังนั้น กองการเงินและบัญชีจึงขอข้อความเข้าใจเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินและการประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยเบิกจ่ายภายใต้สังกัดกรมชลประทานที่ทำหน้าที่ผู้จ่ายเงินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ดังนี้

๑. กรณีหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของหน่วยเบิกจ่าย ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของจำนวนเงินที่ได้รับจากกรมบัญชีกลางกับคำขอเบิกเงินในระบบ GFMS ก่อนดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน

๑.๒ การจ่ายเงินดังกล่าวให้กับผู้มีสิทธิรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่ายตามหลักฐานการจ่ายเงิน

๑.๓ ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ

ทั้งนี้ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก กรณีที่มีการแก้ไขหลักฐานการจ่ายต้องขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือกำกับไว้ทุกแห่ง

๒. กรณีหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMS ที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินตามคำขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว



๒.๒ ดำเนินการพิมพ์รายงานการจ่ายชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแต่ละราย จากระบบ GFMS เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของหน่วยเบิกจ่าย

- หน่วยเบิกจ่ายที่มี GFMS Terminal ให้ดำเนินการเรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) โดยใช้ Transaction Code : ZAP_RPT506

- หน่วยเบิกจ่ายที่ไม่มี GFMS Terminal ให้ดำเนินการเรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีธนาคารเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินที่เว็บไซต์ <https://webonlineinter.gfmis.go.th> กรณีปฏิบัติงานผ่าน GFMS Token Key หรือ <https://webonlineintra.gfmis.go.th> กรณีปฏิบัติงานผ่าน GFMS Web Online เลือก รายงาน Online

๒.๓ ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในรายงานการจ่ายชำระเงินตามข้อ ๒.๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ

๒.๔ จัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตามให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยเบิกจ่ายตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งหากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่ดำเนินการ ให้หน่วยเบิกจ่ายมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลำเนา หรือสถานประกอบการของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบ เพื่อดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๕ เมื่อหน่วยเบิกจ่ายได้รับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินในภายหลัง ให้เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” ในใบเสร็จรับเงินเช่นเดียวกับการประทับตรา “จ่ายเงินแล้ว” ในรายงานการจ่ายชำระเงินดังกล่าว

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0409.3 / ก- ๒1



กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม.10400

๒๕ พฤษภาคม 2548

เรื่อง การกำหนดรูปแบบรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงินของส่วนราชการในระบบ GFMS
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้อำนวยการ เลขาธิการ อธิการบดี ผู้บัญชาการ
อำนวยการ หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.3/ว115 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547

ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินและการนำเงินส่งคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547 เป็นต้นมา ปรากฏว่าในการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง ได้มีการกำหนดให้ส่วนราชการเรียกใบเสร็จรับเงินที่มีเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน และเมื่อกรมบัญชีกลางได้ส่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องตามคำขอเบิกเงินของส่วนราชการเรียบร้อยแล้ว ส่วนราชการจึงจะจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนต่อไป กรณีดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการออกใบกำกับภาษีและการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กรมสรรพากรกำหนด แม้ว่าใบเสร็จรับเงินดังกล่าวจะมีเงื่อนไขว่าใบเสร็จรับเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็ตาม นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและทำให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้รับความสะดวกจากการปรับปรุงระบบงานทางการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรยกเลิกการเรียกใบเสร็จรับเงินที่มีเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย กรณีการจ่ายเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการโดยตรง และกำหนดให้เมื่อส่วนราชการได้ส่งคำขอเบิกเงินมายังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการดังนี้

1. หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMS Terminal)
เรียกรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) โดยให้ใช้ Transaction Code : ZAP_RPT506
2. หน่วยงานที่ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ (GFMS Terminal)
เรียกรายงานการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขายผ่านทาง Web Report โดยจะต้องระบุรหัสหน่วยเบิกจ่ายด้วยทุกครั้ง

/เมื่อเรียก...

เมื่อเรียกดูรายงานดังกล่าวข้างต้นและมีข้อมูลในรายงานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินตามคำขอเบิกเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน (คู่สัญญาหรือผู้รับโอนสิทธิเรียกร้อง) เรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานพิมพ์รายงานดังกล่าวเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการ และจัดส่งใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตามให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้แก่หน่วยงานตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนด ซึ่งหากเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่ดำเนินการ ให้หน่วยงานมีหนังสือแจ้งให้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่ภูมิลำเนาหรือสถานประกอบการของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประกอบ ดันดียาพงศ์)

รองปลัดกระทรวงการคลัง

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน

กรมบัญชีกลาง

สำนักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง

กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านการเบิกจ่าย

โทร. 0-2273-9549

โทรสาร.0-2273-9609

www.cgd.go.th



ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว๒๓๖๖

กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๓๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง การเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMS Web Online

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ อัยการสูงสุด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๘ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการเรียกรายงาน Web Report ผ่าน GFMS Web Online จำนวน ๑ ชุด
(สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำคู่มือการใช้ Web Report เพื่อให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS ใช้ประโยชน์จาก Web Report ผ่านระบบ Internet ในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การสืบค้นข้อมูล รวมถึงการเรียกรายงานจากการปฏิบัติงานตามระบบ GFMS ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า ได้พัฒนาระบบ GFMS ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในระบบ GFMS Web Online สามารถเรียกรายงาน Web Report ผ่าน Web Online ได้อีกช่องทางหนึ่ง เช่นเดียวกับการเรียก Web Report ผ่านระบบ Internet ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้เรียกรายงาน Web Report ผ่านช่องทาง Web Online เพียงช่องทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติมา นวลทวี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖
โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕

ระเบียบ

การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง

พ.ศ. ๒๕๕๑

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี กำหนดระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐

(๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕

(๓) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖

(๔) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๑

(๕) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๖

(๖) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๘

(๗) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๘

(๘) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐

(๙) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๑

(๑๐) ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๔

การจ่ายเงินของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๑

หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน

ข้อ ๓๑ การจ่ายเงินให้กระทำเฉพาะที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กำหนดไว้ หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตให้จ่ายได้ หรือตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผู้มีอำนาจ ได้อนุมัติให้จ่ายได้

ข้อ ๓๒ การอนุมัติการจ่ายเงินให้เป็นอำนาจของบุคคล ดังต่อไปนี้

(๑) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมาย ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผู้ที่มิยศตั้งแต่พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท หรือพันตำรวจโทขึ้นไป

ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือแยกต่างหากจาก กระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติ สำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้

(๒) ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ในภูมิภาค

ข้อ ๓๓ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ สั่งอนุมัติการจ่ายเงินพร้อมกับลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่าย หรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้ทุกฉบับหรือจะลงลายมือชื่ออนุมัติในหน้าบหลักฐานการจ่ายก็ได้

ข้อ ๓๔ การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ข้อ ๓๕ การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ผู้มี หน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน

ข้อ ๓๖ ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ไม่สามารถมารับเงินได้ด้วย ตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนก็ได้ โดยใช้ใบมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงการคลัง กำหนด

การจ่ายเงินให้แก่บุคคลนอกจากที่กำหนดในวรรคหนึ่ง หากบุคคลนั้นไม่สามารถรับเงินได้ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเงินแทนก็ได้

การจ่ายเงินในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๓๗ ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่า “จ่ายเงินแล้ว” โดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

ในกรณีที่หลักฐานการจ่ายเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตามรายการในข้อ ๔๑ ไว้ด้วย และให้ผู้ใช้สิทธิขอเบิกเงินลงลายมือชื่อรับรองคำแปลด้วย

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีการบันทึกการจ่ายเงินไว้ในระบบ และต้องตรวจสอบการจ่ายเงินกับหลักฐานการจ่ายทุกสิ้นวัน

ส่วนที่ ๒

หลักฐานการจ่าย

ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินของส่วนราชการ ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินเป็นผู้ออกให้ หรือใบรับรองการจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนดเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๐ การจ่ายเงินโดยกรมบัญชีกลาง เพื่อเข้าบัญชีให้กับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรง ให้ใช้รายงานในระบบตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๑ ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (๑) ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
- (๒) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
- (๓) รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเงินค่าอะไร
- (๔) จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
- (๕) ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ข้อ ๔๒ กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้รับเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๓ กรณีข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการจ่ายเงินไป โดยได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่งมีรายการไม่ครบถ้วนตามข้อ ๔๑ หรือซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงิน ซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้

ในกรณีที่ไม่มีใบเสร็จรับเงินตามวรรคสองได้ ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้นทำใบรับรองการจ่ายเงิน โดยชี้แจงเหตุผล พุทธการณที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วเสนอผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นอธิบดีหรือตำแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วให้ใช้ใบรับรองนั้นเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงินได้ และเมื่อมีการจ่ายเงินแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น ทำใบสำคัญรับเงินและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้น เพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย

ข้อ ๔๔ กรณีหลักฐานการจ่ายของส่วนราชการสูญหาย ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๔๕ หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง

ข้อ ๔๖ ให้ส่วนราชการเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายไว้ในที่ปลอดภัย มิให้สูญหายหรือเสียหายได้ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้วให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดาได้

ส่วนที่ ๓

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน

ข้อ ๔๗ การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าห้าพันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้